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Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks um undirbúning á sölu Malbikunarstöðvarinnar 
Höfða

Borgarstjórn samþykkri að hefja undirbúning á fyrirhugðu söluferli Malbikunarstöðvarinnar 
Höfða. Styrkum stoðum verði rennt undir reksturinn næsta árið svo fýsilegt verði að setja 
félagið í söluferli við lok kjörtímabils.


